

Chương trình Thẩm định Ngôn ngữ Nebraska dành cho Trẻ Sơ sinh đến 5 Tuổi bị Khiếm thính hoặc Khó Nghe



Chương trình Thẩm định Ngôn ngữ Nebraska dành cho Trẻ Sơ sinh đến 5 Tuổi bị Khiếm thính hoặc Khó Nghe là gì?

Vào năm 2020, Luật thành văn Đã chỉnh sửa cấp Bang Nebraska SS-71-4746 ghi nhận Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa kỳ là một ngôn ngữ rõ ràng và tách biệt và đã thiết lập một chương trình thẩm định ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính hoặc bị khó nghe. Phòng Giáo dục Nebraska cấp Bang, phối hợp với Ủy Ban Nebraska cho Người Khiếm thị và Khó Nghe (NCDHH) cũng sẽ cung cấp một báo cáo thường niên chung về các cột mốc phát triển ngôn ngữ và tình trạng mù chữ dành cho trẻ em Nebraska từ sơ sinh đến 5 tuổi. Quý vị có thể xem báo cáo tại đây: <https://www.education.ne.gov/sped/lead-k/>.

Điều này có ý nghĩa gì cho con và gia đình của quý vị?

Hàng năm, đội ngũ Individualized Family Service Plan”, Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa; “Individualized Education Program”, Chương trình Giáo dục Cá nhân hiện hữu của quý vị sẽ sử dụng các quy trình thẩm định bổ sung để theo dõi tình hình phát triển ngôn ngữ cho con của quý vị, phối hợp với IFSP hoặc IEP Thường niên của trẻ. Dữ liệu định danh đã mã hóa sẽ được thu thập trên toàn bang để giám sát trẻ bị khiếm thính hoặc khó nghe xem trẻ có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để chuẩn bị học mẫu giáo. Thông tin cá nhân hóa về con của quý vị sẽ không được chia sẻ cho bất kỳ ai. Đội ngũ Thẩm định Ngôn ngữ của quý vị có thể hợp tác với chương trình Hands and Voices Guide By Your Side (Bàn tay và Giọng nói Hỗ trợ Đồng hành cùng Bạn) để bảo đảm rằng gia đình quý vị được cung cấp đủ nguồn lực.



Quý vị có thể mong đợi gì từ dịch vụ thẩm định ngôn ngữ?

Dịch vụ thẩm định ngôn ngữ sẽ được cung cấp miễn phí cho các gia đình và sẽ được thực hiện như một phần của quy trình đánh giá và thẩm định hiện hữu thông qua các quy định cấp bang và liên bang. Những quy trình thẩm định này có thể bao gồm các câu hỏi về việc giao tiếp của con quý vị và việc quý vị tương tác với con trẻ. Để biết thêm thông tin, bao gồm một danh sách các dịch vụ thẩm định ngôn ngữ được khuyến nghị, vui lòng truy cập <https://www.education.ne.gov/sped/lead-k/>. Phụ huynh và người chăm sóc có thể yêu cầu thêm thông tin từ chương trình Bàn tay và Giọng nói Hỗ trợ Đồng hành cùng Bạn hoặc Parent Training and Information Center of Nebraska (Trung tâm Đào tạo và Thông tin dành cho Phụ huynh Nebraska)

Quyền của Quý vị với tư cách là Phụ huynh

Trước tiên, học khu của quý vị phải cung cấp cho quý vị một thông báo bằng văn bản và thu thập đồng thuận bằng văn bản từ quý vị để thực hiện bất cứ quy trình đánh giá hoặc thẩm định nào cho con của quý vị. Cha mẹ của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, và trẻ ở độ tuổi mẫu giáo đang nhận dịch vụ IFSP/IEP có quyền từ chối quy trình thẩm định mà không hủy đi việc nhận các dịch vụ IFSP/IEP khác mà con/gia đình của quý vị có thể có. Là một phụ huynh, quý vị có thể mời bất kỳ cơ quan, thành viên trong gia đình, người ủng hộ hoặc cá nhân biết về con của quý vị tham gia vào quy trình thẩm định. Để biết thêm thông tin về quyền của quý vị, quý vị có thể thảo luận với Early Development Network Services Coordinator (Điều phối viên Dịch vụ Mạng lưới Phát triển Sớm) của trẻ (dành cho trẻ từ 0-3 tuổi), Phòng Giáo dục Nebraska-Office of Special Education (Văn phòng Giáo dục Đặc biệt) (402-471-2471), Parent Training Institute of Nebraska (Viện Đào tạo cho Phụ huynh Nebraska) (800-284-8520), hoặc Disability Rights Nebraska (Tổ chức Quyền Khuyết tật Nebraska) (800-442-6691).

